

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)

หลักการและเหตุผล

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดมาจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ โดยครอบคลุมการดำเนินงานกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่

กรมอนามัยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับการบริหารจัดการ โดยนำเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริการ ดังนั้นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและการรับรองมาตรฐานจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประเภทหลักสูตร

- หลักสูตรตามกฎหมาย
- หลักสูตรตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของ ผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในเบื้องต้นได้

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ได้แก่
 - ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง/สำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือ ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสาธารณสุข (สสจ./สสอ./รพ.)

จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม)

หัวข้อหลักสูตร

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
๑	การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)	๑) หลักการและแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒) แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓) ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	ผศ.ดร.ศิราณี ศรีไส คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๒	การจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA ๑๐๐๐)	๑) หลักการและแนวคิดการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ๒) แนวทางการควบคุม - สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร - ตลาด - การจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ ๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๔) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย สำนักสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๓	การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (EHA ๒๐๐๐)	๑) หลักการและแนวคิดการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ๒) แนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค - น้ำประปา - น้ำตู้หยอดเหรียญ - น้ำบรรจุขวด ๓) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล สำนักสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๔	การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA ๓๐๐๐)	๑) การจัดการสิ่งปฏิกูล ๒) การจัดการสิ่งปฏิกูล	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		๓) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล			
๕	การจัดการมูลฝอย (EHA ๔๐๐๐)	๑) มูลฝอยทั่วไป ๒) มูลฝอยติดเชื้อ ๓) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ๔) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการจัดการมูลฝอย	นายทัยธัช หิรัญเรือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๖	การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA ๕๐๐๐)	๑) ความหมาย นิยามศัพท์ ขอบเขตของงานสาธารณสุขภัย และระยะการเกิดภัย ๒) โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการสาธารณสุขภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๓) หลักการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขภัย (น้ำสะอาด การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการมูลฝอยทั่วไป การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ำขังและน้ำเน่าเสีย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย ระบบบำบัดน้ำเสียในสถานบริการสาธารณสุข การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การปรับสภาพศูนย์พักพิงชั่วคราวให้คืนสภาพปกติและวัสดุอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ชุดนายสะอาด)) ๔) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๗	การจัดการเหตุรำคาญ (EHA ๖๐๐๐)	๑) ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของเหตุรำคาญ ๒) ระบบการจัดการเหตุรำคาญ ๓) การควบคุมเหตุรำคาญ ๔) แนวทางการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ ๕) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการจัดการเหตุรำคาญ	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	บรรยาย	๑.๕ ชั่วโมง
๘	การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA ๗๐๐๐)	๑) ความหมายและประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ๓) บทบาทของเจ้าพนักงานต่อกรควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	บรรยาย	๑.๕ ชั่วโมง

ที่	หัวข้อวิชา	ประเด็นสำคัญ/เนื้อหา	วิทยากร	เทคนิคที่ใช้	เวลา
		๔) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
๙	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA ๘๐๐๐)	๑) หลักการแนวคิดของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ๒) ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ๓) กรณีตัวอย่างการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ๔) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๑๐	การบังคับใช้กฎหมาย (EHA ๙๐๐๐)	๑) การออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ๒) การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ๓) การออกใบอนุญาต ๔) การออกคำสั่งทางปกครอง ๕) การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี ๖) แนวทางการขอรับการประเมินรับรองด้านการบังคับใช้กฎหมาย	นายกานต์ เจริญผล กองกฎหมาย กรมอนามัย	บรรยาย	๓ ชั่วโมง
๑๑	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>เน้นประเด็น</u> ๑) การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ๒) การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ๓) การจัดการสิ่งปฏิกูล ๔) การจัดการมูลฝอย ๕) ประเด็นอื่นตามบริบทของพื้นที่	คลังสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การนำเสนอ บทเรียน ความสำเร็จ	๓ ชั่วโมง
รวมระยะเวลา (ชั่วโมง)					๓๐

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (๕ วัน)

สถานที่อบรม

โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ชำระค่าลงทะเบียน

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

***** หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลาหากพ้นกำหนดเวลาทางผู้จัดการอบรมจะเรียกผู้สมัครลำดับสำรองต่อไป *****

ผู้ประสานงาน

นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๕๗
นางสาววรรัตน์ โสวรรณิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๐